

สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ

ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๑	โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ ๒	<p>วงเงิน ๘๐ ล้านบาท อยู่ในระหว่างจ้างออกแบบ และจะเป็นรูป เป็นร่างในปี ๒๕๖๕ และโครงการนี้อาจจะมีผลกระทบกับพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนเรื่องการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน และให้มีการศึกษา EIA เพราะอยู่นอกเขตกองทัพเรือ</p> <p>ข้อเสนอที่ประชุม :</p> <p>มอบหมายการทำอากาศยานนานาชาติ อุตะภา ระยอง - พัทยา ประสานกองทัพเรือ เพื่อหารือในเรื่องการทำ EIA เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ และการดำเนินการต่างๆ ให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินการของโครงการนี้ เพราะพื้นที่อยู่นอกเขตกองทัพเรือ</p>	<p>รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติ อุตะภา ระยอง - พัทยา เสนอ และขอความร่วมมือให้การทำอากาศยานนานาชาติ อุตะภา ระยอง - พัทยา ประสานกองทัพเรือ ศึกษาเรื่องการทำ EIA เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ และเน้นเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน</p>	<p>การทำอากาศยานนานาชาติอุตะภา ระยอง-พัทยา</p>
๒	โครงการระบบสาธารณูปโภค	<p>วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ได้รับวงเงินแล้ว จำนวน ๒๐ ล้านบาท ได้แก่ การปรับปรุง สาธารณูปโภค คือ แหล่งไฟฟ้า ประปา บ่อบำบัดน้ำเสีย อยู่ในกระบวนการจ้างศึกษา ออกแบบ</p> <p>ข้อเสนอที่ประชุม :</p> <p>อาจมีการไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆ การมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเป็นของตนเอง จะต้องไปเกี่ยวข้องกับ กฟภ. หรือไม่ ขอให้การทำอากาศยานนานาชาติอุตะภา ระยอง - พัทยา ประสานกองทัพเรือ เพื่อพิจารณา ถ้าเกี่ยวข้องกัน ก็ต้องยื่นขอ อนุญาตไปพร้อมๆ กัน และควรศึกษาเรื่อง การทำ EIA เพราะอาจมีผลกระทบในหลายๆ ด้าน และอาจต้องใช้เวลา</p>	<p>รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติ อุตะภา ระยอง - พัทยา เสนอ และขอความร่วมมือให้การทำอากาศยานนานาชาติ อุตะภา ระยอง - พัทยา ประสานกองทัพเรือ พิจารณาเรื่องกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต แหล่งไฟฟ้า หรืออื่นๆ</p>	<p>การทำอากาศยานนานาชาติอุตะภา ระยอง-พัทยา</p>

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๓	โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา	<p>วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ได้รับวงเงินแล้ว จำนวน ๒๐ ล้านบาท ดำเนินการโดยบริษัท ออโรส จำกัด ระยะเวลาในการดำเนินโครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน เนื่องจากต้องทำให้เป็นไปตามคำสั่งของ คสช. ที่ ๔๗/๒๕๖๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ขั้นตอนการเสนอ Conception report ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบว่า เป็นไปตามกรอบคำสั่งฯ หรือไม่ หลังจากที่ ได้ประสานกับทางสำนักงานผังประเทศ และผังภาค เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ทางเรื่องนี้โดยตรงที่อยู่ในส่วนกลาง สำนักงานผังประเทศและผังภาคได้รายงาน ว่า บริษัทฯ ต้องเสนอผังแม่แบบให้ทาง คณะกรรมการนโยบายฯ ก่อน จากนั้นกรม โยธาธิการและผังเมืองจะมารับช่วงต่อ</p> <p>ข้อเสนอที่ประชุมฯ :</p> <p>ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่องการ จัดทำผัง EEC ให้คำนึงถึงระบบหลักเกณฑ์ ๗ ระบบ ผังชุมชนโดยรอบอู่ตะเภา หรือว่า ผังของโครงการนี้จะได้แก้ไขปัญหา ให้ คำนึงถึงระบบหลักเกณฑ์ ๗ ระบบด้วย และ ฝากแจ้งที่ปรึกษาฯ ด้วย</p>	รับทราบตามที่ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดระยอง เสนอ และนำข้อเสนอจาก ที่ประชุมฯ ไปดำเนินการ และติดตามอย่างใกล้ชิด	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด ระยอง
๔	โครงการจัดทำผังแม่บทการ พัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณ ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน อู่ตะเภา	<p>วงเงิน ๑๕ ล้านบาท ดำเนินการโดยบริษัท ออโรส จำกัด และบริษัท โปสเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลท์ จำกัด ระยะเวลา ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ใน ระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล และการ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ภายในโครงการในเดือนธันวาคม เพื่อรับฟัง สภาพปัญหาและข้อจำกัดความต้องการ ศักยภาพ และแนวทางการพัฒนากับผู้อยู่ใน พื้นที่โดยตรง</p>	รับทราบตามที่ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดระยอง เสนอ และนำข้อเสนอจาก ที่ประชุมฯ ไปดำเนินการ และติดตามอย่างใกล้ชิด	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด ระยอง

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		<p>ข้อเสนอที่ประชุมฯ :</p> <p>ให้มีการรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบของสนามบินอู่ตะเภา เพราะอาจมีผลกระทบในหลายๆ ด้าน</p>		
๕	โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ	<p>วงเงิน ๒๕๓ ล้านบาท จัดทำ TOR แบบแปลนประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐</p> <p>ข้อเสนอที่ประชุมฯ :</p> <p>ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเรื่องการนำก๊าซที่ได้มาผลิตเป็นไฟฟ้า</p>	รับทราบตามที่ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอและนำข้อเสนอจากที่ประชุมไปร่วมพิจารณาดำเนินโครงการด้วย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๖	โครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้สาธารณภัยและอุบัติภัยจังหวัดระยอง	<p>วงเงิน ๔๗๖๐ ล้านบาท มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บัญชาการตอบโต้สาธารณภัยและอุบัติภัย จังหวัดระยอง ชั้น ๒ ห้องสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเดิม - จัดทำระบบรับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SMART APPLICATION - การเชื่อมโยงข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ - รถยนต์บัญชาการ ๑ คันและรถยนต์ตรวจการณ์ ๑ คัน <p>ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเบื้องต้นว่าสำนักงบประมาณจะอนุมัติงบประมาณก่อนเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการหลังการลงนามในสัญญาภายในระยะเวลา ๖ เดือน</p> <p>ข้อเสนอที่ประชุมฯ :</p> <p>ข้อมูลรายละเอียดไม่ชัดเจน การเชื่อมโยงข้อมูลด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ จะเชื่อมโยงอย่างไร จะทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุให้บัญชาการได้</p>	รับทราบตามที่ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ปรับรายละเอียดข้อมูลโครงการ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้นำเรื่องระบบการบัญชาการและดำเนินการตามข้อเสนอที่ประชุมฯ	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		จริง ในบางครั้งบางเหตุการณ์กว่าจะได้รับ การแจ้งเตือน เหตุการณ์ก็ยุติและสงบลง แล้ว และประชาชนจะได้รับข่าวสารเร็วกว่า ปัจจุบันอย่างไร และข้อมูลที่จะแจ้งท้องถิ่น จะแจ้งอย่างไรให้เร็วกว่านี้ ให้เน้นเรื่อง ระบบการบัญชาการ และสิ่งที่ช่วยในการ สนับสนุนให้เป็นลำดับท้าย		
๗	โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น เลิศการให้บริการระบบ การแพทย์และสาธารณสุข ใน ๓ จังหวัดระยอง เศรษฐกิจภาคตะวันออก	วงเงิน ๙๐๗.๐๒ ล้านบาท ยังไม่ได้รับ งบประมาณ เนื่องจากเกิดการสื่อสาร ผิดพลาดระหว่างกระทรวงฯ กับสำนัก งบประมาณ	รับทราบตามที่ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง เสนอ และให้ติดตามอย่างใกล้ชิด	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ระยอง
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพการ ให้บริการด้านอชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๖ เพื่อ ตอบสนองนโยบายระยอง เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก	วงเงิน ๙๓ ล้านบาท ยังไม่ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ เนื่องจากเกิดการสื่อสาร ผิดพลาดระหว่างกระทรวงฯ กับสำนักงบประมาณ	รับทราบตามที่ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง เสนอ และให้ติดตามอย่างใกล้ชิด	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ระยอง